

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ghi danh vào Top 3 Small Cap có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư xuất sắc tại IR Awards 2024

TP. Hồ Chí Minh, 24/09/2024 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (GTJA (Vietnam)) vừa được vinh danh là một trong Top 3 doanh nghiệp Small Cap có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) xuất sắc nhất năm 2024 do các định chế tài chính hàng đầu bình chọn tại sự kiện IR Awards 2024.

IR Awards 2024 là sự kiện thường niên uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất, với tiêu chí đánh giá tập trung vào tính minh bạch, chất lượng công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp. Những doanh nghiệp được vinh danh đã vượt qua quá trình khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá trên 708 doanh nghiệp niêm yết từ ngày 01/05/2023 đến 30/04/2024. Các doanh nghiệp được xếp hạng dựa trên một hệ thống điểm số toàn diện được đánh giá bởi 36 định chế tài chính hàng đầu. Các định chế này là các công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán uy tín đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



Tổng giám đốc GTJA (Vietnam) Huang Bo (giữa) nhận kỷ niệm chương và giấy chứng nhận tại sự kiện vinh danh IR Awards 2024.

GTJA (Vietnam) đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe, bao gồm:

1. **Chất lượng công bố thông tin** – Thể hiện sự minh bạch và chính xác trong việc truyền tải thông tin tới cổ đông và thị trường.
2. **Website IR/Quan hệ cổ đông** – Nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch cho các nhà đầu tư.
3. **Truyền thông tài chính** – Chiến lược truyền thông chủ động và hiệu quả, giúp tăng cường nhận diện và uy tín của công ty trên thị trường.
4. **Quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR** – Kế hoạch dài hạn và hiệu quả trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững với cổ đông và các định chế tài chính.
5. **Sự kiện IR** – Tham gia và tổ chức các sự kiện IR, giúp kết nối công ty với các nhà đầu tư tiềm năng.
6. **Công tác IR với định chế tài chính** – Sự tương tác chủ động và hiệu quả với các định chế tài chính hàng đầu.
7. **Phát hành cổ phần thành công** – Đánh giá năng lực phát hành cổ phần và quản lý vốn.

Được ghi nhận tại IR Awards 2024 là một minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của GTJA (Vietnam) trong việc đảm bảo tính minh bạch, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển chiến lược IR hiệu quả. Điều này cũng thể hiện sự đồng hành và sự tin tưởng của các đối tác tài chính đối với chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

Ông Huang Bo, Tổng giám đốc GTJA (Vietnam), chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được công nhận là Top 3 doanh nghiệp Small Cap có hoạt động IR xuất sắc nhất. Điều này không chỉ là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, mà còn là động lực để GTJA (Vietnam) tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam."

GTJA (Vietnam) hiện cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như: môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh chứng khoán, lưu ký và bảo lãnh phát hành. Công ty đang tận dụng tốt kinh nghiệm quản lý quốc tế từ Tập đoàn Guotai Junan International và cam kết sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam với mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu.



Về Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

GTJA (Vietnam) (mã chứng khoán: IVS) là thành viên của Tập đoàn Guotai Junan International – một trong những tổ chức tài chính lớn nhất và có uy tín tại Hong Kong. Tại Việt Nam, GTJA (Vietnam) định hướng trở thành một đối tác đáng tin cậy, cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện với chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.

Về IR Awards

IR Awards là chương trình vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất, được diễn ra thường niên từ năm 2011. Chương trình do Vietstock phối hợp cùng với Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. IR Awards công nhận thành tích và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin thường niên. IR Awards công nhận thành tựu và tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm, thông qua đánh giá định lượng, tổ chức bình chọn trực tuyến dành cho nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp, công bố và vinh danh Top 3 tại Lễ Vinh danh IR Awards thường niên.